
sþ. 95. Fyrirspurnir. [87. mál]
I. Til iðnaðarráðherra um vatnsvirkjunarrannsóknir til raforkuframleiðslu á

Norðurlandi.
Frá Stefáni Valgeirssyni.

1. Hvaða vatnsvirkjunarrannsóknir með raforkuframleiðslu fyrir augum eru
lengst komnar á Norðurlandi?

2. Hvenær væri hægt að hefja virkjunarframkvæmdir ef rannsóknum yrði
hraðað eins og kostur er?

3. Liggja fyrir niðurstöður um stærð fyrsta áfanga DeUifossvirkjunar?
4. Hafa verið gerðar athuganir á, hvaða orkufrekur iðnaður kæmi helst til

greina á Norðurlandi með Dettifossvirkjun fyrir augum eða aðra stór-
virkjun þar?

II. Til iðnaðarráðherra um lagningu byggðalínu til Norðurlands.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

1. Er búið að ákveða, hvenær hafist verði handa um lagningu byggðaUnu frá
Hvalfirði að Varmahlíð?

2. Hvenær er fyrirhugað að þvi verki verði lokið?

III. Til iðnaðarráðherra um rannsóknir og virkjunarundirbúning á Kröflusvæðinu.

Frá Inga Tryggvasyni.

Hversu langt er komið rannsóknum á háhitasvæðinu í Kröflu og hver er
árangur þeirra rannsókna, sem fram hafa farið? Hvenær verður ákvörðun
tekin um kaup á vélum í væntanlega Kröfluvirkjun og hvenær er áætlað að
hún taki til starfa?

IV. Til iðnaðarráðherra um rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti.

Frá Inga Tryggvasyni.

Hvað líður rannsókn á virkjunarmöguleikum í Skjálfandafljóti við ls-
hólsvatn?

V. Til iðnaðarráðherra um virkjunarrannsóknir á Dettifosssvæðinu.

Frá Inga Tryggvasyni.

Hversu lengi hafa rannsóknir á virkjunarmöguleikum við Dettifoss staðið,
hversu miklu fé hefur verið varið til þessara rannsókna og hverjar eru niður-
stöður þeirra?


